เฉลย Pre-test บดินทร์เดชา 62



(ภาษาอังกฤษ)

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 สอบ 6/1/62



ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 61-90) ข้อละ 2 คะแนน

Directions: Choose the word that best completes each blank in the passage. (No.61-65)

เลือกค้ามนติมให้เหมาะสม

Scientists close to cure for the common cold

61. 1 decades สิบๆปี	2. seasons <mark>ตุดูกาล</mark>	3. standards भागानुगा	4. systems ระบบ
62. 1) reasons เหตุผล	2. opinions ข้อคิดเห็น	3. occasions โยกาส	4 types ชนิด ประเภท
63. ① suffer ทนทุกข์ ประสบ ทรมาน	2. abandon ทั้ง ละเลย	3. mention กล่าวถึง	4. measure วัด ชื่อ ดวจ
64. 1) practiced สิกฝน ชื่อม	2. damaged เสียหาย	3. destroyed ทำลาย	4. developed พีฒนา
65. ① cause เป็นสาเหตุ	2. arrange বৃদ্ধীয়াৰ	3. discover Annu	4. reserve 980



66		าหนัก 5 กิโล ฉึงตาลเป๋าหลาย ที่ตั้งไล่ e able to achieve my goal	ว <mark>ีก่อนฤดูร้อนนี้ไหม</mark> of losing 5 kilos before th	ne summer?
	1 reach เอื้อมถึง	2) afford ৰাখান	3) allow อนุญาต	4) announce ประกาศ
67	หมดเงินกับรถคันใหม่ไปเ The new car costs	ยอะ แต่ลันก์ <mark>คุ้</mark> มค่า แห่นอน a lot of money, but it's c	certainly worth it.	
	1) basically โดยพื้นฐาน	definitely advantage	3) carefully อย่างระพัดระวัง	4) generally โดยทั่วจไป
68	นักเด้นต้องเด้นแบบใส่ทั้ A dancer must thro	งใจและจืดวิญญาณลงไปในทุก รถารแ w herself heart and soul in	to every performance .	
	1) pleasure wals	2) presence การปรากฏ	3 act การแสดง	4) production การผลิต
69.	พักเรียนถูกแบ่งกลุ่มดาม คว า Students are all put	า <mark>สสาหารถ</mark> ของพวกเขา in different groups accor	ding to their competence .	
	1) activity กิจกรรม	ability ความสามารถ	3) agreement ความเห็นด้วย	4) arrangement การจัดเรียง
70	ผู้หญิงแก่คนนั้นถ้าวขึ้นบัน The old lady climbed	ได้ด้วยควา <mark>มขากล้าขาก</mark> d up the stairs with <u>diffic</u>	ulty.	
				(4) hardness ความขากล้าบาก

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question. (No.71-74)

อ่านเรื่องและเลือกข้อที่ถูกต้อง

Scientists solve mystery of Stonehenge



Scientists say they found details about who built the 5,000-year-old Stonehenge. The ancient stone monument in England is famous all over the world. How it was built has been a mystery for thousands of years. Scientists say the architects and builders of Stonehenge could have come from Wales, more than 160 kilometres away. Researchers wrote that human bones found at Stonehenge were from mountains in west Wales. The researchers said the oldest human remains found date back to about 3000 BC, which is over 5,000 years ago.

Stonehenge is a ring of giant standing stones. Each stone is four metres high and 2.1 metres wide. They each weigh 25 tons. Scientists say Stonehenge was used as a burial mound. They are not sure how ancient people moved the giant stones from Wales to Stonehenge. They believe the people they found buried at Stonehenge helped transport and put up the stones. Researcher John Pouncett said: "People from the Welsh mountains not only supplied the blue stones used to build the stone circle but moved with the stones and were buried there too.

นักวิทยาศาสตร์ไทรธิสนาลีกลับเกี่ยวกับสโตนเสนร์

นักวิทยาศาสตร์กล่าวถึงรายละเอียดว่าใครเป็นผู้สร้างสโตนเฮนร์ที่มีอายุ 5,000 ปี อนุสาวรีย์ก้อนหินโบราณในประเทศอังกฤษนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ความลับใน เรื่องที่มีนถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเป็นที่สงสัยมามากกว่านั้นๆปี นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสถาปนิกและผู้ก่อสร้างสโตนเฮนร์นี้น่าจะมาจากเวลส์ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 160 กิโลเมตร นักวิจัยบันทึกไว้ว่ากระตุกมนุษย์ที่พบที่สโตนเฮนร์มาจากเวลส์ตะวันตก นักวิจัยยังกล่าวอีกว่ากระตุกที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบที่สโตนเฮนร์มีอายุในราวก่อนคริสคกาล 3,000 หรือมากกว่า 5,000 ปีที่แล้ว

สโตนเฮนจ์เป็นก้อนหินยักษ์ที่ตั้นปั้นรูปวงแหวน แต่ละก้อนมีขนาดความสูงที่ 4 เมตร กว้าง 2.1 เมตร และแต่ละก้อนหนัก 25 ตัน นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสโตน เฮนจ์เป็นสุสานฝังกระดูก พวกเขายังไม่แน่ใจว่าคนสมัยก่อนย้ายก้อนหินขนาดมหิมานี้จากเวลส์มายังสโตนเฮนจ์ได้อย่างไร พวกเขาเชื่อว่าคนที่ถูกฝังเป็นศพที่สโตนเฮนจ์นี้ต้องเป็นผู้ช่วย ในการขนส่งและตั้งก้อนหินเหล่านี้ขึ้นมา นักวิจัยชื่อ จอห์น พาวเชทกล่าวว่า "ประชาชนชามวลส์ไม่เพียงแต่หาก้อนหินสีฟ้านี้มาเพื่อสร้างก้อนหินรูปทรงกลมแต่ยังช่วยเคลื่อนย้ายก้อนหิน เหล่านี้นร้อมทั้งผลีชีพฝังร่างตนลงในสถานที่นั้นด้วยเช่นกัน



71. How old is Stonehenge? สโดนเฮนร์มีอาณุท่าไร 1 about 5,000 years 2) about 3,000 years 4) about 2,000 years 3) about 8,000 years จากบทความได้กล่าวว่าสโตนเฮนจ์อยู่ห่างจากเวลล์เท่าไร 72. How far did the article say Stonehenge was from Wales? 2 more than 160 kilometres 1) just under 160 kilometres 3) exactly 160 kilometres 4) around 160 kilometres ก้อนหินแต่ละก้อนของสโตนเฮนจ์หนักเท่าไร 73. How much does each of the stones at Stonehenge weigh? (2) 25 tons 1) 21 tons 3) 23 tons 4) 19 tons เขาใช้หินประเภทใดในการสร้างสโตนเฮนจ์ 74. What kind of stone is the stone used to build Stonehenge? 2) blue stone 1) grey stone 3) rock stone 4) hard stone

ดูตัวอักษรสีแดงๆในเนื้อเรื่องก่อนหน้าได้เลยนะคะ ว่าคำตอบมาจากบรรทัดไหนค่ะ



Japan prepares for many foreign workers

ใน part นี้เขาเน้นด้าน **ไวยากรณ์**นะคะ ดังนั้นต้องคิดให้ดีๆ

75. 1) mean

2 means

3) meant

4) meaning

Mean = พพาชควาพว่า

ประธานเป็น This = สิ่งนี้ = 1 อย่างหรือเอกพาน์ -> คำกริยาต้องเดิม s ด้วย

76. 1) decide

decides

3 decided

4) deciding

Decide = ตัดสินใจ

อยู่ในรูป Present Perfect = has + V3 ดังนั้นกริยาช่อง 3 ของ decide คือ decided



77. 1 approve	2) approves	3) approved	4) approving	Approve= อนุพัติ
หลัง to + V1 bas	se คือกริยาที่ไม่ต้องเติม s, es	: ใดๆทั้งสิ้น จึงเป็น to appro	ove	
78. 1) their	2) theirs	3) it	4) its	Its = ของพี น
	แจ้าของ ซึ่งในเนื้อเรื่องก็จะกล่า ใช้ i ts + คำนาม —→ it		เทศก็ประเทศญี่ปุ่นเองซึ่งถือว่าเป็	นเอกพจน์ ดังนั้นคำแสดง
79. 1) Much	2 Many	3) More	4) Little	
of these ซึ่งคำว่า	these แสดงถึงพหุพจน์ อยู่	แล้ว ดังนั้นต้องใช้กับสิ่งที่ นับไ ด้	ลิหลายอย่าง คือ Many	
80. 1) should	2) must	3 need	4) can	
Need to คือจำเป็น	ต้อง แต่ should จะเป็นเชิงเสร	แอแนะ หรือแนะนำมากกว่า ส่วา	นคำว่า must และ can ต้องตาจ	เด้วย Verb ช่องที่ 1

Directions: Choose	the	best	alternative	to	complete	the	sentences.	(No.81-85)	
D 11 D 0 01 011 011 011 0 1 0 0 0 0 0 0								(

เลือกด้ามเติมให้เหมาะสม

พวกเราจำเป็นต้องลงทุนมากขึ้นในตัวพนักงานของ......เพื่อที่จะได้อยู่ในตำแหน่งแนวหน้าในการแข่งขันในปัจจุปันนี้ 81. We need to invest more inemployees in order to stay ahead of today's competitors.

1) we

2 our

3) ours

4) us

คำแสดงความเป็นเจ้าของหน้าคำนาม คือ our + คำนาม

ข้อ 1 คือประธาน / ข้อ 3 คือคำแสดงความเป็นเจ้าของแต่ห้ามมีคำนามมาต่อท้าย และ ข้อ 4 เป็นกรรม

ปีเตอร์ต้องการไปตการแสดงละครคนเตียว ดังนั้นเขาจึงจองตั๋ว

- 82. Peter wanted to see the play alone; therefore, he reserved the ticket........

- 1) for him 2) by him 3) to himself 4) with himself

การทำอะไรด้วยตนเอง ให้ดูที่ประธาน ถ้าประธานเป็น Peter = he ก็ต้องสะท้อนเป็น himself และเขาทำให้ตัวเองจึง to himself

83. As "Have you ever seen a snake? คุณเคยเจองุไทม

B: "Yes,times" ครับ หลายครั้งเลย

1) many 2) much 3) any 4) little

Time ถ้าแปลว่า "เวลา" จะนับไม่ได้ แต่ถ้า times มี s จะแปลว่า "ครั้ง" ถือว่า นับได้ ดังนั้นให้ใช้ many



Directions: Choose the best alternative to complete the sentences. (No.81-85)

เลือกคำมนติมให้เหมาะสม

คุณสุยุ่งๆเมื่อวานนี้ตอนที่ผมนบคุณ คุณกำลังทำอะไร

84. You looked very busy when I saw you yesterday. What.....?

- 1) you were doing
- 3) you are doing

- 2) had you done
- 4) were you doing

ให้สังเกตคำว่า "when" ถ้าเห็นคำนี้แล้ว มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์

เหตุการณ์ที่เกิดก่อน ให้ใช้ ---> Past Continuous (was, were + Ving)

เหตุการ์ที่เกิดหลัง ให้ใช้ -> Past Simple (Verb 2)

ในโจทย์เขาให้กริยาช่องที่ 2 เรามาอยู่แล้วก็คือคำว่า saw ดังนั้นที่ขาดหายไปก็ต้องเป็น were + doing และเนื่องจากเป็นประโยคคำถาม ประธาน you จึงต้องอยู่หลัง were

85. I told one of my friendsme a glass of water. พมบอกให้เพื่อนไปเอาน้ำมาให้

- 1) go and bring
- 3) went and brought

- 2) going and bringing
- 4) to go and bring

การที่เราจะให้ใครไปทำอะไรให้ จะใช้โครงสร้าง told +someone + to do ดังนั้นจึงใช้ to go and bring



Directions: Read the following sentences and choose the underlined part that is grammatically wrong. (No.86-90)

ผู้ชายท่านหนึ่งตั้งเป็าว่ายน้ำข้ามนหาสมุทรแปริฟิก

หาข้อที่พิดไวยากรณ์

Man aims to swim across the Pacific Ocean

ผู้ชายชาวฝรั่งเศสพยายามจะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก Ben Lecomte อายุ 51 ปี เริ่มออกว่ายน้ำจากญี่ปุ่นเมื่อวันอังคาร

86. A French man will try to swim across the Pacific Ocean. Ben Lecomte, 51, set off from Japan on Tuesday. It will

take <u>him</u> more than six <u>month</u> to finish the 9,000-km swim. พันจะใช้เวลากว่า 6 เดียนที่จะถึงเส้นชัยที่ 9,000 ก็โลเพตร

- To + V1 ดังนั้น —→ to swim ✓
- 2. On + วีนในสัปดาห์ ดังนั้น ---> on Tuesday 🗸
- 3. หลังคำกริยา (take) ต้องเป็นกรรม และคำว่า him ก็เป็นกรรม 🗸
- 🗙 4. Six month มีตั้ง 6 เดือน ดังนั้นคำว่า month ต้องทำเป็นหหุหจน์ ----> months

เขาจะว่ายเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโพงศ์อวีนเพื่อจะไปให้ถึงชายฝั่งตะวันตกของประเทศอเพริกา

เขาจะต้องเจออันตราขมากมาย

- 87. He will swim for eight hours a day to get to the west coast of the USA. He will also face <u>much</u> dangers. There will มีทั้งเรื่องปลาฉลาม แมงกะหมุน นายุ คลื่นทะเล และ น้ำที่เย็นจัด
- begsharks, jellyfish, storms, rough seas, and very cold water. He will also have to fight exhaustion and any injuries he

gets along the way. และเขายังต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและการบาดเจ็บที่จะได้รับตลอดเส้นทางเดินทาง

- 1. Eight hours มีตั้ง 8 ชั่วโพง ----- ดังนั้น hours ต้องมี s เพื่อแสดงความ**เป็นหพุพจน์** 🗸
- 🗙 2. Dangers อันตราย ในรูปนี้เป็นหนุหาน์ 🔿 ดังนั้น ต้องเปลี่ยนเป็น many เพราะ many ใช้กับสิ่งที่นับได้ แต่ much + นับไม่ได้
 - 3. Will + V1 ซึ่งคำว่า have หรือ has เราเรียกรวมกันว่า Verb to have ดังนั้น หลัง will + have
 - 4. He gets ถูกต้อง เพราะ ประธาน He, she, it คน 1 คน + กรียาที่เดิม s, es 🗸



ลย่างไรก็ตาม Mr. Lecomte กล่าวว่า "จิตใจสำคัญกว่าร่างกาย"

2
3
88. However, Mr Lecomte said: "The mental part <u>are</u> much more important <u>than</u> the physical. You <u>have to</u> make sure

4
you always <u>think</u> about something positive." Lecomte trained for six years for this challenge.

คุณต้องแน่ใจว่าคุณลักจะคิดบวก เขาได้ฝึกซ้อมเพื่องานทำทายนั้นในระยะเวลา 6 ปี

- 🗙 1. Mental แปลว่า จิต เป็นสิ่ง**ที่นับไม่ได้ ดังนั้น ต้องใช้ is** ไม่ใช่ are
 - 2. ในประโยคมีคำว่า more มาให้ → ต้องใช้ more than
 - Have to ใช้กับประธานที่เป็น I, you, we, they หรือพหุพจน์ ✓
 - 4. ประธานเป็น you ดังนั้นคำว่า think ก็ไม่ต้องเติมอะไร 🗸

เขาฝึกซ้อมว่ายน้ำในหาะลทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพร่างกายเขาอยู่ในจุดที่พร้อม

เขาได้ฝึกจิตใจของเขาเช่นกัน

change. เขาช้อมว่ายน้ำเพื่อให้ทราบหรือสัมพัสรับรู้ถึงการเปลี่ขนแปลงของอากาศเองได้ดีขึ้น

- 1. Has, have + V3 (Present Perfect) ซึ่ง has practiced ก็คือ has + V3 🗸
- 2. คำกริยาหลัง by **ต้องเป็น Ving**
- 🗙 3. Her พิด เพราะทั้งเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Mr.Lecomte ซึ่งเป็นผู้ชาย ดังนั้นต้องใช้ his
 - 4. To + V1 V



- Lecomte ว่ายน้ำในการแข่งขัน โชโล ทรานส์ แอตแลนติกได้ในครั้งแรก เมื่อเขาถึงแผ่นดีณหรือขึ้นฝั่งได้ คำแรกที่เขาหุดก็คือ "ไม่เอาแล้ว"
- 1. How much แปลว่ามากเท่าไรที่การออกกำลังมีผลต่อหัวใจ 🗸
- 🗙 2. Makes พิด เพราะเขาเล่าถึงอดีตที่ Mr.Lecomte เคยทำมา 🗕 ดังนั้น**ต้องเปลี่ยน make เป็น made**
 - 3. Reached เป็นอดีต เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
 - 4. First + ด้านาม เป็นการแสดงลำดับครั้งของคำนามนั้นๆ เช่น first words = คำแรกๆ 🗸







ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 61 - 90) ข้อละ 2 คะแนน

Directions: Choose the word that best completes each blank in the passage. (No. 61-65)

DIFE	Directions: Choose the Word that best completes each								
	for the common cold								
ag — th	British researchers may be close to a cure for the common cold. Scientists have worked								
61.	1)	decades	2)	seasons					
	3)	standards	4)	systems					
62.	1)	reasons	2)	opinions					
	3)	occasions	4)	types					
63.	1)	suffer	2)	abandon					
	3)	mention	4)	measure .					
64.	1)	practiced	2)	damaged					
	3)	destroyed	4)	developed					
65.	1)	cause	2)	arrange					
	3)	discover	4)	reserve					
Direc	tion	s: Choose the synonym for the u	nderlined	word. (No. 66-70)					
66.	Do	you think I'll be able to <u>achieve</u> my	goal of lo	sing 5 kilos before the summer?					
	1)	reach	2)	afford					
	3)	allow	4)	announce					
67.	67. The new car costs a lot of money, but it's <u>certainly</u> worth it.								
	1)	basically	2)	definitely					
	3)	carefully	4)	generally					
68.	A da	ancer must throw herself heart and	soul into	every performance.					
	1)	pleasure	2)	presence					
	3)	act	4)	production					

ked

uld

ght to

s a

ds.



	69.	Students	are all pu	t in different	groups	according	to their	competence
--	-----	----------	------------	----------------	--------	-----------	----------	------------

1) activity

2) ability

3) agreement

4) arrangement

70. The old lady climbed up the stairs with difficulty.

experience

failure

3) knowledge

4) hardness

Directions: Read the passages and choose the best answer to each question. (No. 71-74)

Scientists solve mystery of Stonehenge

Scientists say they found details about who built the 5,000-year-old Stonehenge. The ancient stone monument in England is famous all over the world. How it was built has been a mystery for thousands of years. Scientists say the architects and builders of Stonehenge could have come from Wales, more than 160 kilometres away. Researchers wrote that human bones found at Stonehenge were from mountains in west Wales. The researchers said the oldest human remains found date back to about 3000 BC, which is over 5,000 years ago.

Stonehenge is a ring of giant standing stones. Each stone is four metres high and 2.1 metres wide. They each weigh 25 tons. Scientists say Stonehenge was used as a burial mound. They are not sure how ancient people moved the giant stones from Wales to Stonehenge. They believe the people they found buried at Stonehenge helped transport and put up the stones. Researcher John Pouncett said: "People from the Welsh mountains not only supplied the blue stones used to build the stone circle but moved with the stones and were buried there too."

71. How old is Stonehenge?

1) about 5,000 years

2) about 3,000 years

about 8,000 years

4) about 2,000 years

72. How far did the article say Stonehenge was from Wales?

1) just under 160 kilometres

2) more than 160 kilometres

3) exactly 160 kilometres

4) around 160 kilometres

73. How much does each of the stones at Stonehenge weigh?

1) 21 tons

2) 25 tons

3) 23 tons

4) 19 tons

74. What kind of stone is the stone used to build Stonehenge?

1) grey stone

2) blue stone

3) rock stone

4) hard stone



สอบวันที่ 6 ม.ค. 62 09:00-12:00 น.

Directions: Choose the best alternative to complete the sentences. (No. 75-80)

Japan prepares for many foreign workers									
Japan is changing because it needs workers. It is an aging society. This75									
it does not have enough workers. Japan's go	vernm	ent has76 to employ workers							
from other countries to fill jobs. Japan's Prin									
meet to77 a plan, which could									
up to 345,000 foreign workers to help with of these will work in construction, fishing, I									
low-skilled workers and80 to pass a Japanese language test.									
75. 1) mean 3) meant	2)	means							
	4)	meaning							
76. 1) decide 3) decided	2)	decides							
	4)	deciding							
77. 1) approve 3) approved	2)	approves							
	4)	approving							
78. 1) their 3) it	2)	theirs							
	4)	its							
79. 1) Much 3) More -	2)	Many							
	4)	Little							
80. 1) should -	2)	must							
3) need	4)	can							
Pirections: Choose the best alternative to cor									
81. We need to invest more in er	mploy	ees in order to stay ahead of							
today's competitors.									
1) we	2)	our							
3) ours	4)	v us							
32. Peter wanted to see the play alone; therefore, he reserved the ticket									
1) for him	2)	by him							
3) to himself	4)	with himself							
33. A: "Have you ever seen a snake?"									
B: "Yes, times"									
1) many	2)	much							
3) any	4)	litle							
	FIL DE LA								

โครงก ห้องเรี

84.

85.

Direc

86.

87.

88.

89.

90

				00 1611 0 811	1. 02 07.00 12.00
85	 go and bring went and brought 	2) 4) glass 2) 4)	had you do were you do of water. going and l to go and	doing bringing bring	
Dire	ctions: Read the following sentences and a that is grammatically wrong. (No. 8			erlined part	
				10 miles	
	Man aims to swim act	ross	the Pacific (Ocean	
86.	A French man will try to <u>swim</u> across the Pa (1)	acific	Ocean. Ben	Lecomte, 5	1, set off from
	Japan <u>on</u> Tuesday. It will take <u>him</u> more that (2) (3)	an six	month to f	inish the 9,0	00-km swim.
87.	He will swim for eight <u>hours</u> a day to get to (1)	the	west coast o	of the USA. H	He will also face
	much dangers. There will be sharks, jellyfish (2)	n, sto	rms, rough s	seas, and ve	ry cold water.
	He will also <u>have</u> to fight exhaustion and ar (3)	ny inj	uries he <u>get</u> (4)	s along the	way.
88.	However, Mr Lecomte said: "The mental pa	rt <u>are</u> (1)		e important	than the physica (2)
	You <u>have to</u> make sure you always <u>think</u> ab (4)	out	something p	oositive." Led	comte trained for
	six years for this challenge.				
39.	He has <u>practiced</u> every day by <u>swimming</u> in (2)	the	sea to make	e sure he is	in top physical
	condition. He also trained <u>her</u> mind. He will (3)				ds to be mentally
	strong. He is doing the swim to <u>raise</u> awarer (4)	ness	of climate of	change.	
	Scientists will check his body to see <u>how</u> so (1)			14 4 4 19 1	
	Lecomte <u>makes</u> the first solo trans-Atlantic (2)	swir	n. When he	reached dr (3)	y land,
	his <u>first</u> words were, "never again".				